



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี A

(วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความรักทำให้คนตาบอด” ที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากความจริงที่ว่า เวลาเรารักใครสักคนหนึ่งจนหมดใจแล้ว เรามักจะปิดหูปิดตาต่อต้านลบของคนนั้น จนทำให้เรามองไม่เห็นหรือมองข้ามความบกพร่องของเขาหรือของเธอไป คนอื่นอาจจะบอกว่าแฟนของเราไม่ดี เราก็ยังบอกว่าในสายตาของเรา เขาหรือเธอดีเสมอ คนอื่นอาจจะบอกว่าแฟนของเราไม่เท ไม่หล่อ หรือไม่สวยเหมือนใครๆ เราก็ยังบอกว่าเป็นแหละคือผู้ชายหรือผู้หญิงในฝันของเรา ทั้งเท หล่อ หรือสวยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นักจิตวิทยาคนหนึ่งบอกว่า คนที่กำลังมีความรัก มักไม่ค่อยสังเกตเห็นหนุ่มสาวคนอื่นเท่าใดนัก ไม่ว่าจะสวยหรือหล่อขนาดไหน เพราะเหตุนี้เอง เขาหรือเธอจึงสนใจหรือให้ความสำคัญต่อคนอื่นน้อยลง ถ้าเรามองความรักในด้านนี้ คำพูดดังกล่าวมีส่วนจริงอยู่บ้างเหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามองความรักในอีกด้านหนึ่ง นั่นคือในด้านบวก เราจะเห็นว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องเท่าใดนักสำหรับพ่อเอง การคิดว่า “ความรักทำให้คนตาบอด” เป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างหนึ่ง ความรัก และความรักเท่านั้นสามารถทำให้เรามองเห็นคุณลักษณะดีๆ ในตัวบุคคลอื่น ซึ่งคนที่ไม่มีความรักไม่สามารถรับรู้ได้ ความรักให้วิสัยทัศน์ใหม่แก่เรา ให้มุมมองและวิถีทางในการมองที่แตกต่างและลึกซึ้ง ความเชื่อของเราเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับความรักนี้แหละ ความเชื่อ และความเชื่อเท่านั้น สามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดของพระเจ้า พระบิดาของเราได้

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่ง การรักษาเขาหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสิ้นเชิง ชีวิตที่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติ การรักษานี้ช่วยให้เขาให้ออกจากโลกเก่าที่มีดมนและเข้าสู่โลกใหม่ที่สว่างสดใส การไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็ไม่ต่างจากการดำเนินชีวิตในความมืดมิดและมีขอบเขตเพราะพระองค์บอกเราอย่างชัดเจนในวันนี้ว่า พระองค์ทรง “เป็นแสงสว่างส่องโลก” (ยน 9:5) จริงอยู่ เป็นอำนาจพระเจ้าของพระองค์ที่เปิดตาของชายคนนั้นให้มองเห็น แต่พระองค์ก็ทรงใช้วิธีการรักษาของคนในสมัยนั้น เพื่อแสดงให้เห็นความเคารพต่อธรรมเนียมที่ดีงามของคนในสมัยนั้น ดังที่นักบุญยอห์นเล่าให้เราฟัง พระเยซูเจ้าทรงถ่มพระ唾ลงบนพื้นผสมกับดิน บ้ายตาชายตาบอดคนนั้น จากนั้นพระองค์ทรงสั่งเขาให้ไปล้างตาที่สระสิโลอัม หลังจากที่เขาทำตามคำสั่งของพระองค์แล้ว เขาสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติ

แม้ว่าในตัวมันเองสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเป็นกิจการที่ดี เป็นการปลดปล่อยมนุษย์คนหนึ่งให้เป็นอิสระจากความมืดมนฝ่ายกายของเขา แต่ในสายตาของชาวฟาริสี พวกเขาไม่มองเห็นพระเยซูเจ้าในฐานะผู้ละเมิดและไม่เคารพธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษของพวกเขา สำหรับพวกเขา พระองค์ทรงทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของวันสัปดาห์ใดซึ่งเป็นวันที่ทุกคนและสัตว์ต้องพักผ่อน พวกเขาถือว่าการรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดของพระเยซูเจ้าเป็นการทำงาน

อย่างหนึ่ง ซึ่งขัดต่อข้อห้ามของวันสัปดาห์โต ดังนั้น พวกเขาจึงต่อต้านและคัดค้านการกระทำของพระองค์ แม้ว่าสิ่งนั้นจะดีขนาดไหนก็ตาม พวกเขาไม่สนใจ สิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจคือกฎต้องเป็นกฎ ใครฝ่าฝืนไม่ได้ ตรงกันข้าม ชายตาบอดแต่กำเนิดที่ได้รับการรักษาให้หายกลับมองดูพระเยซูเจ้าและเห็นพระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ของเขา

อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความเชื่อที่เราได้รับเมื่อเราได้รับการชำระล้างด้วยน้ำแห่งศีลล้างบาป เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกกษัตริย์ดาวิดซึ่งเราได้รับฟังเรื่องราวของท่านในบทอ่านแรก พระองค์ทรงเลือกเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน เหมือนกษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมเพื่อเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ในศีลล้างบาป เราแต่ละคนได้รับการเจิมเพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นกษัตริย์ของพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราจึงเป็นประชากรพิเศษในสายพระเนตรของพระเจ้า นักบุญเปาโลเตือนความทรงจำของเราในบทอ่านที่สองว่า **“ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่างเกิด”** (อฟ 5:8) ความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้างดกล่าวนี้คือ ความเชื่อซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ละคนโดยทางศีลล้างบาปและทรงทำให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในศีลล้าง

คนไม่มีความเชื่อมองดูเพื่อนมนุษย์คนอื่น เห็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้เหตุผลได้เท่านั้น แต่ผู้มีความเชื่อเห็นถึงความ เป็นบุตรของพระเจ้าของเขา คนไม่มีความเชื่อเปิดดูพระคัมภีร์ พบเพียงถ้อยคำเท่านั้น แต่ผู้มีความเชื่อค้นพบพระ วาจาของพระเจ้าอยู่ในนั้น ผู้ไม่มีความเชื่อมองดูศีลมหาสนิท เห็นเพียงขนมปังและเหล้าองุ่นเท่านั้น แต่ผู้มีความเชื่อ สามารถสัมผัสพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าผู้ทรงมอบพระองค์เองเป็นสินไถ่เพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ คน ไม่มีความเชื่อมองดูความทุกข์ยากลำบาก เห็นเพียงโศกนาฏกรรมเท่านั้น แต่ผู้มีความเชื่อมั่นใจว่าความทุกข์ยากลำบาก เป็นการมีส่วนร่วมในกางเขนของพระคริสตเจ้า คนไม่มีความเชื่อมองดูความตาย เห็นเพียงการแยกจากกันและการสูญเสีย ไป แต่คนที่มีความเชื่อยอมรับความตายในฐานะก้าวหนึ่งที่น่าไปสู่ชีวิตใหม่และสมบูรณ์มากกว่าโดยทางการกลับคืนพระ ชนมชีพของพระคริสตเจ้า

พี่น้องที่รัก เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวที่สำคัญสำหรับผู้ต้องการรับศีลล้างบาป และ ช่วงเวลาแห่งการรื้อฟื้นความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้สำหรับผู้เป็นคริสตชนแล้ว ศีลล้างบาปให้ชีวิตใหม่แก่เรา ทำให้เราเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้าและสมาชิกของพระศาสนจักรซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวของพระองค์ตั้งแต่อยู่บนโลกนี้ แล้ว เหมือนเด็กที่เกิดใหม่ทั้งหลาย บรรดาสมาชิกของครอบครัวนี้เปิดตาพวกเขาสู่โลกใหม่โดยการบังเกิดใหม่ในศีล ล้างบาป ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสามารถมองเห็นความสวยงามของสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ของพระเจ้าโดยทางความเชื่อที่ พระองค์ประทานให้ เหมือนความรัก ความเชื่อไม่ได้ทำให้เราตาบอด แต่ทำให้เราสามารถมองเห็นความดีและความ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งคนไม่มีความเชื่อไม่สามารถมองเห็น

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน